



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
JOURNAL WEEKLY

# จดหมายข่าว จันทร์กระจ่างฟ้า รายสัปดาห์

ฉบับที่ 2 ปีที่ 18 วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2565



- ประกันฯ จัด CRU QA DAY ครั้งที่ 8
- ศูนย์ภาษา ตีตาอวูรด้านภาษาให้นศ.



## พิธีลงนาม MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เทมีนชอบ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนาม MOU วิศวกรรมสังคม ภายในงาน Thailand Research Expo ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้



- พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฯ พู่กันรายใหม่ฯ
- กิจกรรมสร้างความรับรู้แผนปฏิบัติการฯ

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายสัปดาห์ออนไลน์  
บรรณาธิการ : วีระชัย ตรีพรานทิพย์ กองบรรณาธิการ : อารุวรรณ ชันนมาลา  
สมพล เวสสิยวชิรวัฒน์, อัจฉรินทร์ แสนแดง, กนิษฐา แสงนาค

JANKAJANGFA  
WEEKLY ONLINE



# ประกันฯ จัด CRU QA Day ครั้งที่ 8

## แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สำนักประกันฯ จัดโครงการวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 CRU QA DAY สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีแนวคิดและแนวทางพัฒนา “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประกวดโครงการคุณภาพ ซึ่งเงินรางวัลพร้อมโล่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวว่า วันที่ 1 กันยายน 2565 ได้จัดโครงการวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 (8th Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; 8th CRU QA DAY) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ หน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง วิธีการกระบวนการปฏิบัติงาน หรือแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้หัวข้อ “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ของคณะ หน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อสาธารณชนได้ทราบ

“ในปีนีทางสำนักฯ ได้จัดการประกวดโครงการวันประกันคุณภาพ ซึ่งมีการรับหัวข้อในการประกวดให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการกำหนดให้ส่งผลการที่เป็นผลจากการบริการ

วิชาการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยมาประกวด โดยทางสำนักประกันคุณภาพฯ เล็งเห็นถึงผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน และเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันอื่น ๆ นำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งยังมีการให้ชุมชนนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง หรือวางจำหน่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของชุมชนอีกช่องทาง” ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ กล่าว

รองอธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า เนื่องจากปีนี้เป็นการจัดโครงการในหัวข้อ “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” จึงมีการให้ตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น ร้านค้าสินค้า OTOP ในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการได้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยไปต่อยอด และพัฒนาเป็นผลผลิตชุมชนมาจำหน่ายได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นบูธสำหรับชุมชนไว้บริเวณหน้าอาคารนวัตกรรม

“เรามีการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นำเอาผลที่เกิดจากการบริการวิชาการมาร่วมประกวดและนำเสนอในงาน โดยมีมหาวิทยาลัยที่สนใจส่งผล

งานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรามีคัดเลือกผลงานเพียง 7 ผลงานสุดท้ายเพื่อนำเสนอและจัดนิทรรศการในวันที่จัดกิจกรรม” รองอธิการบดีฯ กล่าว

รองอธิการบดีฯ กล่าวต่ออีกว่า การจัดโครงการ CRU QA DAY ครั้งนี้ ผู้จัดคาดหวังว่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีแนวคิดและแนวทางพัฒนา “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/กระบวนการปฏิบัติงาน หรือแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน อีกทั้งชุมชนท้องถิ่น และสังคม รับทราบผลงานการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องการันตีของสถาบันอุดมศึกษาแก่สาธารณชนภายนอก ว่าสามารถส่งเสริมและผลิตบัณฑิตออกไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นการประกันคุณภาพฯ จึงมีความสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

## ศูนย์ภาษา ตีอาวุธด้านภาษาให้ศ.อบรมภาษาต่างประเทศ 2 หลักสูตร

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งเสริมความทักษะภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา จัดอบรม ๒ หลักสูตร จีน-ญี่ปุ่น เสริมทักษะความแข็งแกร่งด้านภาษาให้นักศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพในอนาคต

ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาสากลแล้วนั้น ทักษะภาษาที่สามก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษา ที่ต้องออกไปสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการมีความรู้หลายภาษาก็เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกสำหรับนักศึกษาในตลาดแรงงาน

“หลักสูตรที่เปิดสอนให้นักศึกษานั้น

คือ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรเบื้องต้น ในระยะเวลาที่จำกัด 20 ชั่วโมง และนักศึกษาไม่มีพื้นฐาน ซึ่งศูนย์ภาษามองว่าในการอบรมภาษานั้น เราควรเน้นทักษะการพูดก่อน โดยเริ่มจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ง่าย ๆ จะยังไม่เน้นการเขียนมากนัก เพื่อให้ นักศึกษาสามารถสื่อสารได้ในเบื้องต้น และอาจค้นพบว่าตนเองสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป” ดร.ณัฐพล กล่าว

รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อว่า นักศึกษาที่เข้าอบรมครบ 20 ชั่วโมง จะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ฉบับ และถ้า นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมเพิ่มอีก 1 ฉบับ สามารถนำไปแนบ Port folio ได้ และสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะอบรมต่อในระดับที่สูงขึ้น ศูนย์ภาษาจะจัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อบริการให้แก่ นักศึกษา ปัจจุบันสามารถเลือกรับรู้

ได้จาก แพลตฟอร์ม CRU MOOCs ซึ่งจะมีหลักสูตรหลากหลาย และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะด้านภาษาเท่านั้น เพื่อเป็นการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรตลอดจนบุคคลทั่วไป

“การอบรมในครั้งนี้ เรามีเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และยังมีมีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน และมีทักษะด้านภาษาที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต” รองผู้อำนวยการฯ กล่าว

# กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจันทรประภัสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี



# กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 34-201



# อาจารย์ มจช. สร้างชื่อเสียงผลงานนวัตกรรม คว้าเหรียญทองระดับโลกจากงาน JDIE 2022

ผู้เขียน : suwa



คำว่า “นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่

**การประกวดครั้งนี้ ได้เรียนรู้ว่าการทำงานที่ดีคือ Teamwork ทุกคนต้องช่วยกันและผลงานจะออกมาสำเร็จไม่สามารถทำงานใด ๆ ได้เพียงลำพัง เพราะทุกทักษะ มีส่วนสำคัญหมดในการทำผลงานเข้าประกวด**

เพื่อให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม พร้อมถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทวรรณ สำราญสำรวจกิจ สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับทีมวิจัย ได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างนวัตกรรม EngJoy 3D App จนสามารถคว้ารางวัล “เหรียญทอง” จากงานประกวด 2022 Japan Design, Idea and Innovation Expo” (JDIE) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

**Q : อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Project ที่ส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี?**

**A :** “ทีมงานวิจัยตกลงส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี โดยศึกษาขั้นตอนการประกวด ส่งผลงานขอเลขลิขสิทธิ์ เพื่อแสดงว่าผลงานไม่ได้ลอกเลียนมาจาก

ผลงานของท่านอื่นและพัฒนาโดยทีมวิจัย ซึ่งหลักเกณฑ์มีการส่งไปสเตอร์โดยอธิบายการพัฒนานวัตกรรม ฉบับภาษาอังกฤษจัดทำคลิปบรรยายภาษาอังกฤษ และภาพเคลื่อนไหวของการใช้นวัตกรรม เพื่อนำส่งให้กองประกวดพิจารณา พร้อมระบุถึงประโยชน์ที่นำไปใช้ และการสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลการพัฒนาเป็นภาษาอังกฤษ การใช้อุปกรณ์กล่อง VR เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการสนทนาและการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (การเขียนสามารถทำได้โดยผู้เรียนสามารถใช้มือกดปุ่มเลือกการใช้คำ การเติมคำที่เหมาะสมในแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนดำเนินการฝึกฝนในระหว่างการเข้าฝึกปฏิบัติจริงด้วยการใช้กล่อง VR)”

**Q : อะไรคือแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมการประกวดครับ?**

**A :** “แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมประกวดคือ ความสำเร็จที่ยากเห็นผลงานได้รับการยอมรับ และความกังวลว่างานจะสำเร็จไหม เพราะหากเราประกวดได้ผ่านการประกวด ผลงานก็จะดำเนินต่อไปได้จนปิดเล่มวิจัยได้แน่ ๆ ซึ่งแรงขบนี้ทำให้ทีมงานวิจัยมีแรงสู้ในการเตรียมผลงานเข้าประกวด”

**Q : อาจารย์มีการเตรียมตัวในการแข่งขันครั้งนี้อย่างไร และได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการประกวดครั้งนี้?**

**A :** “จากการแข่งขันครั้งนี้ อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด จึงต้องส่งผลงานในรูปแบบออนไลน์ จากการเตรียมตัว คือเตรียมข้อมูลให้พร้อม ที่สำคัญในการทำผลงานโดดเด่นจากชื่อผลงาน ทีมงานได้ร่วมกันคิดชื่อผลงานคือ EngJoy 3D App และคิดคำที่เป็นที่มาของ acronym หรือ อักษรนำในแต่ละ

ตัวให้มีค่าที่มีความหมายสัมพันธ์กับผลงานจากในแต่ละตัวอักษรของชื่อผลงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ คิดว่าการที่เราใส่ใจการใช้ภาษา ทำให้ผลงานเป็นที่น่าสนใจน่าค้นหาความหมายที่อยู่ในอักษรชื่อ ดังนี้ E = Edutainment , N = Navigator, G = game, J = Joyfulness, O = On-demand, และ Y = YOU CAN DO IT! เป็นที่มาของนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกและทุกคนสามารถทำได้ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ได้เรียนรู้ว่า การทำงานที่ดีคือ Teamwork ทุกคนต้องช่วยกันและผลงานจะออกมาสำเร็จ ไม่สามารถทำงานใด ๆ ได้เพียงลำพัง เพราะทุกทักษะ มีส่วนสำคัญหมดในการทำผลงานเข้าประกวด”

**Q :** อยากให้อาจารย์ ได้พูดถึงรางวัลที่อาจารย์ได้รับในครั้งนี้นับและความรู้สึกหลังจากการทราบผลการประกวด?

**A :** “รางวัลที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งในชีวิต ที่ได้นำผลงานการคิดค้น จนได้รับรางวัลเหรียญทอง จากเวที 2022 Japan Design, Idea and Innovation Expo” (JDIE) เพราะในชีวิตการทำงานเป็นครู อาจารย์ ไม่เคยคิดว่าเราต้องเข้าประกวดอะไร เพราะเราทำหน้าที่การสอนนักศึกษาให้ดี ให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้ แต่เมื่อได้เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้ที่มีการบูรณาการกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี โดยเรามีส่วนในการผลิตมันสมองของเครื่องมือ ทำให้เรากเกิดความภูมิใจ และที่สำคัญเมื่อพัฒนาผลงานออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริง ๆ จนสามารถนำผลงานส่งเข้าร่วมประกวดได้ ดิฉันก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนในการพัฒนาผลงานขึ้นมา”

**Q :** จากการเข้าร่วมประกวดสามารถนำมาปรับใช้กับอาจารย์ได้ในทิศทางไหนครับ?

**A :** “การเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ถึงแม้จะไม่เคยผ่านเวทีการประกวดผลงานนวัตกรรม ก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมสำหรับครูและนักวิจัยตัว



เพราะทุกอย่างมีหนทางถึงแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ ต้องขอขอบคุณการประกวดครั้งนี้ที่สามารถนำมาปรับใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้ เมื่อมีปัญหาค่อย ๆ หาหนทางแก้ไขในที่สุดก็จะสำเร็จได้

เล็ก ๆ เพราะหากเราตั้งใจทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีอย่าพึ่งท้อ ค่อย ๆ ทำทีละขั้นตอนเพราะทุกอย่างมีหนทางถึงแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ ต้องขอขอบคุณการประกวดครั้งนี้ที่สามารถนำมาปรับใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้ เมื่อมีปัญหาค่อย ๆ หาหนทางแก้ไขในที่สุดก็จะสำเร็จได้”

**Q :** สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านอื่นที่อยากมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการประกวดทั้งในด้านนวัตกรรม หรือด้านอื่น ๆ ครับ?

**A :** “อาจารย์คิดว่าบุคลากรหลาย ๆ ท่านในมหาวิทยาลัยเป็นคนเก่ง และมีความสามารถมากกว่าอาจารย์ และน่าจะมียุคผลงานที่กำลังเตรียมนำเสนอประกวดในโอกาสต่อ ๆ ไป อาจารย์คิดว่า การทำงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการศาสตร์

หลาย ๆ ด้านจะทำให้มีโอกาสมากที่จะนำไปสู่การประกวดได้ และการมองหาเวทีการประกวดที่ต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ แล้วส่งผลงานไปลองก็น่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการประกวดค่ะ ที่สำคัญผลงานที่ทำไม่ต้องยิ่งใหญ่มากมาย เพียงแต่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ๆ หรือต่อผู้ใช้ และดำเนินการโดยใช้มันสมองของเราเอง ไม่ไปลอกเลียนแบบใคร ทำในแบบของเราก็น่าจะทำได้งานเราได้รับความสนใจค่ะ”

จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ผู้ที่คว้ารางวัลการคิดค้นสื่อการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของโลกปัจจุบัน เห็นแบบนี้แล้วทางทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้า ขอปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจ ในการคิดค้นและผลงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

# พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม





## Address

---

เขตคูจิตร กรุงเทพมหานคร 10900

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม



## Phone

---

โทร 2942 5800

โทร 2942 6800

โทร 1111-3 , 7003-7004



## e-Contact

---

[www.pr.cru@chandra.ac.th](mailto:www.pr.cru@chandra.ac.th)



สมัครเรียนออนไลน์ 24 ชม. [www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th)  
โทร. 0 2942 5800, 0 2942 6800